

## **ÔNG ALEX HAMBLY ĐƯỢC BỔ NHIỆM VÀO VỊ TRÍ TỔNG GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ VINACAPITAL**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2024 – VinaCapital, một trong những tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam với tổng giá trị đang quản lý 4 tỷ đô la Mỹ, thông báo việc chính thức bổ nhiệm ông Alex Hambly vào vị trí Tổng Giám đốc Hội đồng Đầu tư (Chief Investment Officer - CIO).

Ông Alex Hambly là thành viên trong Hội đồng Đầu tư của quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF) từ năm 2020 và có hơn 30 năm kinh nghiệm đầu tư toàn cầu khi làm việc với Barclays Bank, HSBC, British International Investment, Prudential và một văn phòng quản lý gia sản tư nhân hàng đầu châu Á. Từ năm 2003 đến 2007, ông là CEO kiêm CIO của đơn vị quản lý quỹ trực thuộc Prudential tại Việt Nam. Ông vẫn sẽ tiếp tục công việc trong Hội đồng Đầu tư VOF.

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, cho biết: *“Tôi rất vui mừng chào đón Alex đến với VinaCapital. Kinh nghiệm đầu tư sâu rộng của ông, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư vào cổ phần tư nhân và làm việc với các nhà đầu tư tổ chức tại các thị trường cận biên và mới nổi, bao gồm cả Việt Nam, sẽ là sự đóng góp vô cùng giá trị đối với tôi và VinaCapital.”*

Ông Alex Hambly chia sẻ: *“Tôi đã từ lâu ngưỡng mộ những thành quả mà VinaCapital đạt được tại Việt Nam, và tôi mong muốn làm việc chặt chẽ với toàn bộ đội ngũ của Công ty để mang lại cho các nhà đầu tư những cơ hội và lợi nhuận đầu tư hấp dẫn nhất tại thị trường đầy năng động này.”*

Ông Alex Hambly sẽ làm việc tại trụ sở của Tập đoàn VinaCapital ở TP. Hồ Chí Minh.

Ông Brook Taylor, Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, tiếp tục giữ vai trò Điều hành tạm thời quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF), cùng với sự hỗ trợ của ông Khanh Vu và bà Nguyễn Thị Diệu Phương.

###

### **Về tập đoàn VinaCapital**

Được thành lập vào năm 2003, VinaCapital (<https://vinacapital.com/>) hiện là một trong những tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam với tổng giá trị 4 tỷ đô la Mỹ. VinaCapital có chuyên môn sâu rộng về tất cả các loại hình tài sản tại Việt Nam. Ngoài quỹ đầu tư dạng đóng VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF) được niêm yết trên sàn giao dịch chính của thị trường chứng khoán Luân Đôn, VinaCapital đang quản lý các quỹ mở, quỹ ETF, các tài khoản ủy thác và quỹ đầu tư nội địa phục vụ nhà đầu tư trong và ngoài nước. Năm 2018, 2019, 2020, và 2023, VinaCapital liên tiếp được vinh danh là Nhà Quản lý Quỹ Xuất sắc Nhất tại Việt Nam (“Best Fund House – Vietnam”) do tạp chí uy tín Asia Asset Management bình chọn. Bên cạnh đó, VinaCapital đang hợp tác với các đối tác quốc tế để đầu tư vào các lĩnh vực khách sạn, đầu tư công nghệ và năng lượng.



# THÔNG BÁO

Ngày 19 tháng 07 năm 2024



Là một nhà đầu tư có trách nhiệm, VinaCapital luôn ưu tiên đầu tư vào các hoạt động góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. VinaCapital hiện là thành viên sáng lập Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các sáng kiến về môi trường và phát triển kinh tế bền vững.